

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐDBQH) tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Về xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động của Đoàn

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội và Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đoàn ĐBQH, ngày 16/12/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổng kết và xây dựng Báo cáo số 55/BC-ĐDBQH về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Đoàn. Để cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm nói trên; đồng thời, bám sát chương trình công tác năm 2022 của Quốc hội, nhất là Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh và Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) năm 2022 và tình hình, thực tiễn, của địa phương, ngày 30/12/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn (Số 67/CTr-ĐDBQH) với những nội dung hoạt động cụ thể, chi tiết để thống nhất triển khai trong năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã luôn bám sát chương trình công tác đề ra để lên kế hoạch và triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Đặc biệt, các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và Nhân dân, luôn chú trọng theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, quan tâm lắng nghe những kiến nghị của cử tri liên quan tới vấn đề hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong và sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tốt để kịp thời chuyển tải tới diễn đàn Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Kỳ họp thứ 3 và các phiên họp trực tuyến của UBTVQH có mời ĐBQH tham gia.

2. Hoạt động tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất và Kỳ họp thứ 3, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tham dự đầy đủ các phiên họp với tinh thần trách

nhiệm cao, khách quan, khoa học và phát huy dân chủ. Đặc biệt, các ĐBQH tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp nắm bắt tình hình thực tiễn, nhất là tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như trong phạm vi cả nước; tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Nhân dân để có cơ sở thảo luận đóng góp ý kiến cũng như xem xét quyết định đối với những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận, quyết định tại các kỳ họp.

Trong đó, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Đoàn đã có 3 ĐBQH phát biểu thảo luận trực tuyến; 12 lượt ĐBQH phát biểu thảo luận tại Tổ (tại Đoàn). Tại Kỳ họp thứ 3, Đoàn đã có 23 lượt ĐBQH phát biểu thảo luận, trong đó có 10 lượt phát biểu tại Hội trường, 13 lượt phát biểu tại Tổ, 04 lượt chất vấn (03 lượt trực tiếp và 01 bằng văn bản) và 1 lượt tranh luận.

Các ý kiến thảo luận, tranh luận, chất vấn của các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tại các kỳ họp nói trên luôn được chất lọc cẩn thận, ngắn gọn nhưng có chiều sâu, đảm bảo tính xác thực, đúng và trúng trọng tâm vấn đề, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Nhiều ý kiến đề xuất được những giải pháp quan trọng, có tính khả thi được UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu; được Kênh truyền hình Trung ương VTV1, Kênh truyền hình Quốc hội chọn lọc đưa vào mục điểm tin thời sự, tạo dư âm tốt, được dư luận cử tri và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, trong quá trình tham dự các kỳ họp, các ĐBQH đã tranh thủ thời gian tích cực tham gia một số hoạt động khác, như: trả lời phỏng vấn báo chí; tham dự các cuộc họp của các Ủy ban của Quốc hội với tư cách thành viên. Tại Kỳ họp thứ 3 các ĐBQH còn sắp xếp thời gian dự các buổi họp mặt ĐBQH chuyên trách, họp mặt các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nghị sĩ là các nhà khoa học; tổ chức thăm hỏi, động viên ngư dân trên biển, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển đang làm việc trên các tàu thông qua hệ thống VSAT tại Trung tâm Sở chỉ huy Cảnh sát biển đặt tại Hà Nội; tổ chức hoạt động khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị biển cho một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân để vận động tài trợ làm công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Công tác tuyên truyền về hoạt động của các ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp của Quốc hội nói trên được chú trọng. Đoàn đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương, như Báo Đại biểu Nhân dân, Kênh truyền hình Quốc hội, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình quan tâm cập nhật đưa tin thường xuyên để cử tri và Nhân dân trong tỉnh tiện theo dõi, giám sát về hoạt động của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh.

3. Về công tác xây dựng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật

3.1. Công tác xây dựng pháp luật

Bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xây dựng luật, chú trọng làm tốt các khâu từ tổ chức lấy ý kiến góp ý đến việc tổng hợp xây dựng báo cáo gửi UBTVQH.

Trước Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đoàn đã gửi 12 công văn xin ý kiến góp ý bằng văn bản của 12 cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật; đồng thời mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trên tham dự các phiên họp thảo luận đối với dự án luật tại điểm cầu họp trực tuyến của Đoàn để theo dõi, đồng thời thảo luận bổ sung thêm ý kiến. Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã có 02 ĐBQH tham gia phát biểu thảo luận trực tuyến đối với dự thảo dự án luật nói trên.

Trước Kỳ họp thứ 3, Đoàn đã tổ chức 02 Hội nghị lấy ý kiến góp ý trực tiếp của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với 05 dự thảo dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp; gửi văn bản xin ý kiến góp ý của 05 cá nhân là chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Ban hành nhiều văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương đề nghị nghiên cứu cho ý kiến, góp ý đối với 06 dự án luật dự kiến cho ý kiến tại kỳ họp. Sau khi tiếp nhận các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã kịp thời tổng hợp ý kiến góp ý đối với từng dự thảo dự án luật, xây dựng báo cáo gửi UBTVQH để có cơ sở xem xét, tiếp thu và điều chỉnh trước khi trình Quốc hội tại các kỳ họp. Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã có 06 lượt ĐBQH tham gia phát biểu thảo luận trực tiếp tại Hội trường và 05 lượt tại Tổ đối với các dự án luật...

Nhìn chung, công tác xây dựng pháp luật đã được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện với chất lượng ngày càng cao, việc lấy ý kiến chú trọng hơn đến nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự án luật đã góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật.

3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thời gian qua Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến các dự án luật được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 2, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau. Đoàn đã chú trọng phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương như Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Sở Tư pháp, Hội Luật gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật. Bên cạnh đó, với vai trò, trách nhiệm của mình, các ĐBQH còn thực hiện việc tuyên truyền pháp luật một cách trực tiếp thông qua

việc kết hợp trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chỉ đạo bộ phận tham mưu viết bài tuyên truyền các điểm mới của văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua, kịp thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trên Báo Quảng Bình, bản tin Sở Tư pháp và các ngành nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong Nhân dân.

Nhìn chung, công tác xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó đối với công tác xây dựng pháp luật vẫn còn hạn chế nhất định, cụ thể là do đa số các dự án luật được gửi đến Đoàn cùng thời điểm và gần sát kỳ họp, thời gian góp ý gấp rút nên chất lượng góp ý đối với một số dự án luật chưa cao, nhất là đối với một số dự án luật chuyên ngành.

4. Về hoạt động giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã thực hiện thành công, có chất lượng 03 cuộc giám sát chuyên đề tại địa phương theo các nghị quyết về giám sát chuyên đề năm 2022 của Quốc hội và UBTWQH, gồm: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2021”

Trong quá trình giám sát, bên cạnh đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát hiện và chỉ ra những bất cập, hạn chế của các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực được giám sát; đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa ra ý kiến góp ý xác đáng và những giải pháp, kiến nghị cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm giải quyết những bất cập, hạn chế, ngăn chặn sự phát sinh tiêu cực.

Sau các đợt giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng tham mưu, giúp việc kịp thời, tổng hợp, giúp Đoàn xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi UBTWQH, các Đoàn giám sát của Quốc hội, UBTWQH, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng chịu sự giám sát của Đoàn đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và chất lượng.

Ngoài những hoạt động trên, Đoàn còn thường xuyên thực hiện giám sát qua văn bản việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cơ quan chức năng liên quan ở địa phương và tăng cường theo dõi, giám

sát thường xuyên qua văn bản việc trả lời, giải quyết đơn của công dân, nhất là các đơn khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình được triển khai đúng chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm và luôn đảm bảo chất lượng đối với từng nội dung. Qua giám sát, Đoàn đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến Trung ương và địa phương. Kết quả cho thấy hầu hết các kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đều được các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương nghiêm túc tiếp thu, giải trình và quan tâm trả lời, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Phương pháp giám sát vẫn chưa có nhiều đổi mới, còn chủ yếu tập trung ở việc nghe báo cáo nên việc nắm bắt thông tin đôi lúc chưa toàn diện; công tác theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát chưa thường xuyên; nhất là còn thiếu quyết liệt trong việc đôn đốc các cơ quan chức năng ở Trung ương kịp thời xem xét trả lời, giải quyết đối với các kiến nghị do Đoàn ĐBQH tỉnh gửi đến sau các đợt giám sát.

5. Công tác tiếp xúc cử tri

Trước và sau kỳ họp Thứ 3, Quốc hội khóa XV, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt nên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho các ĐBQH tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp. Theo đó, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức cho các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại 08/08 huyện, thị xã, thành phố, mỗi nơi bố trí 01 điểm tiếp xúc. Tổng cộng, trước và sau Kỳ họp thứ 3, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri trực tiếp được 02 đợt với 16 điểm, đã có gần 3.500 cử tri tham dự (trung bình mỗi điểm có trên 200 cử tri) với 147 lượt cử tri phát biểu ý kiến (trước kỳ họp có 95 lượt, sau kỳ họp có 52 lượt).

Trước kỳ họp thứ 3, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tổng hợp được 20 kiến nghị thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của các cơ quan Trung ương phương và đã kịp thời chuyển đến Ban Dân nguyện; 14 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng ở địa phương đã được chuyển đến UBND tỉnh Quảng Bình. Đến thời điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, Đoàn đã tiếp nhận được 14 văn bản trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng ở địa phương đối với 14 kiến nghị (đạt tỷ lệ 100%); riêng đối với 20 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương tuy đã được Ban Dân nguyện tổng hợp và chuyển đến các bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan nhưng Đoàn chưa nhận được văn bản trả lời, giải quyết. Đối với 14 văn bản trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng ở địa phương, ngay sau khi tiếp nhận, Đoàn đã chỉ đạo Văn phòng cập nhật trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời, chuyển đến cử tri có kiến nghị đối với vụ việc cụ thể;

thông báo đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã được biết; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Bình để chuyển tải thông tin kết quả trả lời kiến nghị cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đang chỉ đạo Văn phòng tham mưu tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 gửi Ban Dân nguyện, UBTWQH và UBND tỉnh để đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời nghiên cứu trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp, thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã đa dạng các hình thức tiếp xúc để thu thập thêm các kiến nghị của cử tri thuộc nhiều thành phần khác nhau. Cụ thể, trước kỳ họp thứ 3, Đoàn đã tổ chức 01 buổi làm việc, tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành liên quan để nắm bắt tình hình triển khai Nghị quyết 43/2022-QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tiếp thu các kiến nghị về giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai chương trình; Tổ chức được 01 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đối tượng đặc thù là trẻ em thông qua Hội đồng trẻ em tỉnh, trong khuôn khổ chương trình phối hợp với Tỉnh Đoàn và Tổ chức Plan International (phía sau các em có sự tiếp sức của các cử tri là các thầy, cô giáo trong Ban tham vấn). Trong thời gian tham gia kỳ họp thứ 3, Đoàn đã tổ chức được 01 cuộc tiếp xúc vừa trực tiếp, vừa có tính chất gián tiếp với cử tri là sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và cử tri là các ngư dân đang vươn khơi bám biển thông qua hệ thống VSAT tại trụ sở chính của Cảnh sát biển Việt Nam ở Hà Nội.

Thông qua các đợt tiếp xúc, đối thoại nói trên, Đoàn đã thu thập và chuyển nhiều kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp cùng với các cơ quan chức năng ở địa phương. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 3, Đoàn đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội, Nghị quyết số 11 của Chính phủ; nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ trẻ em học tập, phát triển trong môi trường dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân để yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

6. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn của công dân

Tiếp công dân và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là công việc thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh và luôn được lãnh đạo Đoàn quan tâm chỉ đạo các đại biểu và bộ phận tham mưu thực hiện nghiêm túc, chú trọng kịp thời và bảo đảm chất lượng.

- *Đối với công tác tiếp công dân:* Công tác tiếp công dân được Đoàn chú trọng thường xuyên, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng. Tuy vậy, 6 tháng đầu năm, có những thời điểm, do diễn biến của dịch Covid-19 và phải tuân thủ nghiêm túc

quy định về phòng, chống dịch nên hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân chung của tỉnh vào ngày 15 hàng tháng cũng như tại Trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều gián đoạn. Mặc dù Đoàn vẫn bố trí đảm bảo việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc của Đoàn, nhưng số công dân đến trụ sở rất hạn chế. Từ đầu năm đến nay, Đoàn tổ chức cho ĐBQH tiếp 11 lượt công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh và 5 lần tiếp chung tại Trụ sở Tiếp công dân cùng Hội đồng TCD cấp tỉnh. Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì việc tiếp dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- *Đối với công tác xử lý đơn:* Tổng số đơn Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận là 42 đơn; trong đó có 13 đơn tố cáo, 07 đơn khiếu nại, 22 đơn kiến nghị, phản ánh. Đoàn đã nghiên cứu chuyên 13 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trả lời, giải quyết; làm văn bản hướng dẫn công dân đối với 09 đơn; lưu 20 đơn do không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết hoặc nội dung đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết đúng quy định pháp luật nhưng công dân không đồng tình tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhiều lần.

7. Quan hệ phối hợp công tác và một số công tác khác

Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường quan hệ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan trong mọi hoạt động, nhất là trong phối hợp thực hiện các hoạt động lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn của công dân. Lãnh đạo Đoàn tích cực tham dự các hội nghị thường kỳ do Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức để nắm bắt tình hình, tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề của địa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan của UBND và Quốc hội, như Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong mọi hoạt động, công tác; nhất là đối với các hoạt động tại kỳ họp của Quốc hội, công tác dân nguyện, công tác cán bộ, công tác bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu dân cử... Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham gia các phiên họp, hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức với tư cách là thành viên của Ủy ban và đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng các Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, qua đó đã phản ánh, chuyển tải đến Ủy ban mà mình tham gia những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tỉnh Quảng Bình liên quan đến lĩnh vực công tác của Ủy ban,.

Nhìn chung, việc duy trì thường xuyên và không ngừng tăng cường các mối quan hệ phối hợp trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Cùng với việc chú trọng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thời gian qua Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình và mỗi đại biểu thuộc Đoàn hết sức quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn đã kết nối với Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tặng 1000 suất quà, trị giá 600 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Tại kỳ họp thứ 3, ĐBQH thuộc Đoàn đã trích một phần kinh phí được cấp cho cá nhân, kết hợp vận động tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp được 185 triệu đồng; trong đó, đã chi 115 triệu để trao tặng cho 115 đối tượng thuộc hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19; dự kiến 70 triệu còn lại dành để hỗ trợ xây nhà tình thương cho 01 đối tượng là sinh viên bị khiếm thị nặng, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do không có bố, mẹ để lại bị bệnh tâm thần nhưng bản thân đã vượt khó vươn lên để động viên và tạo điều kiện giúp em yên tâm học tập. Ngoài ra, một số ĐBQH khác cũng đã quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội theo chương trình, kế hoạch riêng của cá nhân.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH Ở ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN

1. Hoạt động của đại biểu chuyên trách ở địa phương

Trải qua 04 kỳ họp của Quốc hội, kể cả Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, với việc được tham gia nhiều hoạt động quan trọng trong môi trường Quốc hội, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động trên mọi phương diện công tác của đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách luôn tích cực nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi để trau dồi thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động; cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, chủ động, nhiệt tình, đại biểu đã có nhiều đóng góp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra của toàn Đoàn; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trước Đoàn, trước Quốc hội, trước cử tri và Nhân dân.

Với vai trò Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, đại biểu đã chủ động giúp đồng chí Trưởng Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn năm 2022, lên kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý để thuận lợi trong việc triển khai; trực tiếp xử lý hoặc chỉ đạo xử lý các văn bản đến và ký thay Trưởng Đoàn đa số các văn bản của Đoàn; cùng Trưởng Đoàn điều hành hoạt động của Đoàn ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Đối với những vấn đề không tự quyết định, đại biểu đã chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Đoàn, kết hợp tranh thủ ý kiến của các vị ĐBQH trong Đoàn để thống nhất thực hiện. Ý thức cao trách nhiệm của mình,

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, gánh vác nhiều phần việc để hỗ trợ các đại biểu kiêm nhiệm.

Trải qua thời gian công tác, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đã thực sự trở thành nòng cốt của Đoàn trong mọi hoạt động. Cụ thể:

- Trong hoạt động xây dựng pháp luật, đại biểu đã chủ động chỉ đạo Văn phòng tham mưu, giúp việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đối với các dự án luật dự kiến được thông qua tại các kỳ họp và thay mặt Trưởng Đoàn trực tiếp chủ trì các hội nghị; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng tham mưu văn bản xin ý kiến gửi các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức có liên quan khác. Đối với các dự án luật dự kiến cho ý kiến tại kỳ họp, đại biểu đã trực tiếp nghiên cứu tham gia và chỉ đạo Văn phòng tham mưu ban hành nhiều văn bản xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Sau khi tiếp nhận các ý kiến góp ý, kịp thời chỉ đạo Văn phòng tổng hợp các ý kiến, xây dựng báo cáo gửi UBTVQH để tổng hợp chung, xem xét sửa đổi, bổ sung các dự thảo dự án luật. Tại các kỳ họp trực tuyến và trực tiếp vừa qua của Quốc hội, đại biểu là thành viên tích cực, tiêu biểu của Đoàn trong tham gia phát biểu thảo luận đối với các dự án luật tại Tổ và tại Hội trường; hầu hết ý kiến phát biểu góp ý xây dựng luật của đại biểu đều có chiều sâu, chất lượng, được các ĐBQH trong Đoàn ghi nhận, UBTVQH tiếp thu để xem xét bổ sung, điều chỉnh.

- Trong hoạt động giám sát, đại biểu trực tiếp chỉ đạo Văn phòng tham mưu giúp Trưởng Đoàn ban hành các quyết định thành lập Đoàn giám sát; trực tiếp ký ban hành các kế hoạch giám sát, đề cương giám sát; tổ chức hoạt động giám sát và chủ trì các buổi làm việc đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát khi Trưởng Đoàn bận không tham gia. Từ đầu năm đến nay, đại biểu đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện 03 cuộc giám sát phù hợp với diễn biến của dịch covid 19; việc triển khai hoạt động giám sát đúng theo chỉ đạo chung, đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng, hiệu quả. Sau giám sát, đại biểu đã trực tiếp và chỉ đạo Văn phòng xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi các cơ quan chức năng liên quan. Đại biểu cũng đã phát huy cao độ tính chủ động trong giám sát thường xuyên việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; cùng Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện đảm bảo quyền giám sát tối cao trong các hoạt động xem xét các báo cáo quan trọng và chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, tham gia thành viên Đoàn giám sát của UBTP của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tổ tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND” tại thành phố Đà Nẵng.

- Trong hoạt động tiếp công dân, đại biểu đã thay mặt Đoàn tham dự đầy đủ các cuộc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 15 hàng tháng và dành thời gian để tiếp công dân tại trụ sở làm việc. Đối với việc xử lý đơn của

công dân, đại biểu chú trọng chỉ đạo Văn phòng tham mưu nghiên cứu xử lý bước đầu các đơn công dân gửi đến Đoàn và trực tiếp nghiên cứu ký chuyển đơn công dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu trả lời, giải quyết; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo việc trả lời, giải quyết đơn của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

- Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu đã trực tiếp chỉ đạo Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 3, chuẩn bị các tài liệu liên quan và đảm bảo công tác phục vụ; chủ động phối hợp với ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức cho các ĐBQH tiếp xúc cử tri đảm bảo kế hoạch đề ra. Bản thân đại biểu đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo sự phân công, sẵn sàng thay các ĐBQH khác tiếp xúc cử tri nếu có lý do vắng mặt chính đáng. Bên cạnh đó, để thu thập được nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, trước Kỳ họp thứ 3 đại biểu đã chỉ đạo Văn phòng tham mưu văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến, nhất là những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong áp dụng thực hiện pháp luật. Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng tham mưu văn bản báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi Ban Dân nguyện và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Ngoài các hoạt động trên, đại biểu còn là thành viên tích cực trong việc tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, nhất là bên lề các kỳ họp của Quốc hội. Với tư cách Tỉnh ủy viên, đại biểu tích cực tham gia các cuộc họp và biểu quyết các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương tại các hội nghị của Tỉnh ủy. Tích cực tham dự và phát biểu đóng góp ý kiến tại các hội nghị do Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức khi được mời và tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh. Bên cạnh đó, với tư cách là Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu đã tham gia đầy đủ các cuộc họp các hội nghị, hội thảo, các hoạt động giám sát do Ủy ban tổ chức, tích cực tham gia ý kiến, nhất là trong việc thẩm định các dự án luật, các báo cáo giám sát. Đại biểu cũng đã tham gia đầy đủ 05 hội nghị tập huấn, hội thảo do Ban Công tác đại biểu và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức nhằm nâng cao kinh nghiệm công tác, rèn luyện các kỹ năng của đại biểu chuyên trách.

Để bảo đảm mọi điều kiện giúp Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh hoạt động thuận lợi, nâng cao chất lượng và hiệu quả; với trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo bộ phận tham mưu, phục vụ, đại biểu đã thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chú trọng quản lý và sử dụng bảo đảm kinh phí hoạt động, trang thiết bị, tài sản của Đoàn; thường xuyên theo dõi và đôn đốc Văn phòng trong công tác tham mưu, công tác hành chính; quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và không khí làm việc dân chủ trong Đoàn cũng như trong Văn phòng để phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo của mỗi cá nhân.

2. Công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã bám sát chương trình làm việc của Đoàn để chủ động trong công tác theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Văn phòng đã kịp thời tham mưu xây dựng và giúp Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành chương trình công tác từ đầu năm 2022; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; phục vụ chu đáo các hoạt động của Đoàn tại kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV; tham mưu tổ chức và tích cực tham gia các hoạt động giám sát của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong nhiệm vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, Văn phòng đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với bối cảnh phòng dịch, chương trình, lịch công tác của ĐBQH, các cơ quan của tỉnh, chuẩn bị nội dung, địa điểm, liên hệ với các thành viên để tham gia tiếp xúc cử tri. Do đó hoạt động TXCT luôn thuận lợi, công tác phục vụ cũng như tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri luôn chất lượng và kịp thời. Văn phòng cũng đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và của Đoàn; tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại tỉnh đảm bảo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Văn phòng đã tích cực tham mưu, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để thực hiện kế hoạch đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo.

Văn phòng luôn tuân thủ thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng, bố trí làm việc luân phiên trong thời gian cơ quan có người mắc Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Văn phòng đã ban hành văn bản phân công luân phiên trực tiếp làm việc ở cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà riêng, bảo đảm công việc luôn được thông suốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được cơ bản nêu trên, Văn phòng đã chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ, hỗ trợ đại biểu tham gia các kỳ họp chu đáo và hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Nhằm phát huy những thành quả đạt được của 6 tháng đầu năm, để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm như sau:

1. Về hoạt động tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Các ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để tham gia ý kiến vào các nội dung, chương trình của kỳ họp; tham gia đầy đủ các

phiên họp; đồng thời bám sát nội dung chương trình các kỳ họp để chủ động sắp xếp công việc, tập trung đầu tư công sức, trí tuệ để đóng góp vào thành công của các kỳ họp.

Các đại biểu tham gia làm thành viên một số Ủy ban của Quốc hội tích cực tham gia các Hội nghị, Hội thảo do Ủy ban tổ chức; tham gia nghiên cứu, viết bài tuyên truyền về hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH.

2. Về công tác xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chủ động tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và tổ chức các cuộc họp Đoàn nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân đối với những dự án luật đã thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

3. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và của Đoàn năm 2022, cùng những kết quả giám sát đã đạt được trong 6 tháng qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn trong 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV; đồng thời tiếp tục giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình đã được các Bộ, ngành trung ương trả lời có liên quan đến thẩm quyền của địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động nắm bắt tình hình và lựa chọn một số nội dung nổi cộm, bức xúc để tổ chức giám sát, khảo sát.

- Tham gia thành viên các Đoàn giám sát của các UB của Quốc hội nếu có.

- Triển khai công tác giám sát các chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Đoàn theo kế hoạch. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị và giám sát việc thực hiện kiến nghị đối với chuyên đề được giám sát.

4. Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai thực hiện tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 4. Lựa chọn một số nội dung, chuyên đề, lĩnh vực để thực hiện việc TXCT. Đặc biệt đề cao việc cá nhân ĐBQH tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề lĩnh vực, theo đối tượng.

Phân công các ĐBQH trong Đoàn tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của lãnh đạo tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Tăng cường đôn đốc và giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn thư, không để tồn đọng, kéo dài.

Tích cực ứng dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiệu quả của việc quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

5. Một số hoạt động khác

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các ban ngành, đoàn thể trong quá trình hoạt động.

- Tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 của Đoàn và triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thông qua quá trình triển khai giám sát tại địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận thấy việc xây dựng ban hành Đề cương và các biểu mẫu phụ lục giám sát một số chuyên đề vừa qua từ Trung ương vẫn còn dàn trải, chưa phù hợp với thực tế địa phương, nhiều biểu mục số liệu gây khó khăn cho công tác thu thập, tổng hợp số liệu. Mặt khác, các kiến nghị sau giám sát chưa được Vụ Giám sát tổng hợp và đôn đốc tiến độ trả lời. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, xem xét chỉ đạo trong quá trình xây dựng ban hành đề cương cụ thể, phù hợp với nội dung giám sát, đặc biệt sát thực tế của địa phương; đồng thời, cần có đầu mối tại Trung ương theo dõi, đôn đốc các hoạt động giải quyết kiến nghị sau giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình;
- TT. HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh QB;
- Các vị ĐBQH thuộc Đoàn Quảng Bình;
- Vụ CTĐB, Vụ Tổng hợp, Vụ Thông tin VPQH;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lưu: VPĐDBQH&HĐND tỉnh.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

KT. TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN



Nguyễn Minh Tâm